
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชดุที่  ๒๕  ปีที ่ ๑ 
ครั้งที ่ ๑  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีส่อง) 

วันพุธที ่ ๖  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 
ณ  ห้องประชมุใหญ่วุฒิสภา  อาคารรัฐสภา 

-------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๔๓  นาฬิกา 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  นายชวน  หลีกภัย  ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร  ขึ้นบัลลังก์และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ  ปรึกษาหารือ  ตามข้อบังคับฯ  
ข้อ  ๒๔ 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวเปิดประชุม  
และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจา  ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู ้ถาม  ของ  นายสุเทพ  อู ่อ้น  สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร   
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคอนาคตใหม่   โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน   
(หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล  โสณกุล)  เป็นผู้ตอบ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นางสาวจิราพร  สินธุไพร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดร้อยเอ็ด  พรรคเพื่อไทย  โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ   
(นายดอน  ปรมัตถ์วินัย)  เป็นผู้ตอบ 

จากนั้น  ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพจิารณาระเบียบวาระ
กระทู้ถามทั่วไป  ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายนริศ  ข านุรักษ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดพัทลุง  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  การจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายเงินรายได้
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (นายวราวุธ  ศิลปอาชา)  เป็นผู้ตอบ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นางสาวกุลธิดา  รุ่งเรืองเกียรติ  สมาชิกสภาผู้แทน 
ราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคอนาคตใหม่  เรื่อง  นโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการแก้ไข 
ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาผ่านกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  
ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  (นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ)  
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

(ส าเนา) 
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๓. กระทู้ถาม  ของ  นายบุญลือ  ประเสริฐโสภา  สมาชิกสภาผู้แทน 
ราษฎร  จังหวัดราชบุรี  พรรคภูมิใจไทย  เรื่อง  ให้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์กระทรวง
พลังงาน  พ.ศ.  ๒๕๕๙  -  ๒๕๖๓  และแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  -  ๒๕๗๙  ซึ่งปรับแผนใหม่เป็นแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๖๑  -  ๒๕๘๐  ถาม  นายกรัฐมนตรี  เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับ
มอบหมายติดราชการส าคัญจึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๖๕ 

อนึ่ง  ในระหว่างเวลา  ๑๔.๔๓ – ๑๕.๑๓  นาฬิกา  ณ  ห้องกระทู้ถาม 
แยกเฉพาะ  นายศุภชัย  โพธิ์สุ  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ท าหน้าที่
ประธานในห้องกระทู้ถาม  ได้แจ้งเรื่อง  ประธานสภาผู้แทนราษฎรจะจัดให้มีการเผยแพร่
บันทึกภาพและเสียงการถามตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะดังกล่าว  ตามข้อบังคับฯ   
ข้อ  ๑๘  วรรคสาม  จากนั้นได้ด าเนินการตามระเบียบวาระกระทู้ถามแยกเฉพาะ   
ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๗๒  คือ  กระทู้ถาม  ของ  นายนริศ  ข านุรักษ์  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  จังหวัดพัทลุง  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  การด าเนินการตามนโยบายทวงคืน
ผืนป่า  ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม  (นายวราวุธ  ศิลปอาชา)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

เมื่อจบระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ให้ 
ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติเชิญพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ประกาศ 
พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งที่สอง  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ที่ประชุมรับทราบ 

ต่อจากนั้น  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบประกาศ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ลงวันที่  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ผลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ัง  ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง  
คือ  นายเผดิมชัย  สะสมทรัพย์  ผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เขตเลือกตั้งที่  ๕  
จังหวัดนครปฐม  พรรคชาติไทยพัฒนา 

ที่ประชุมรับทราบ  และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวน า  นายเผดิมชัย  
สะสมทรัพย์  ปฏิญาณตนในที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที ่ ตามมาตรา  ๑๑๕  ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย  ดังนั้น  ปัจจุบันมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จ านวน  ๔๙๘  คน 
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ต่อมา  ได้มีสมาชิกฯ  เสนอญัตติขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม   
โดยขอน าระเบียบวาระที่  ๗  เรื่องอื่น ๆ  และระเบียบวาระที่  ๖.๑  ขึ้นมาพิจารณาก่อน  
ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ 

จากนั้น  ประธานสภาผู ้แทนราษฎรได้เสนอให้ที ่ประชุมพิจารณา 
ระเบียบวาระตามที่ที่ประชุมมีมติ  ตามล าดับ  คือ 

๑. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ  แทน
ต าแหน่งที่ว่างลง  ๑  ต าแหน่ง  (ในระเบียบวาระที่  ๗) 

 ที่ประชุมได้มีมติเลือก  นายสรวุฒิ  เนื่องจ านงค์  เป็นกรรมาธิการ
แทน  นายมณเฑียร  สงฆ์ประชา 

๒. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม  แทน
ต าแหน่งที่ว่างลง  ๑  ต าแหน่ง  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

 ที่ประชุมได้มีมติเลือก  นายธนะสิทธิ์  โควสุรัตน์  เป็นกรรมาธิการ
แทน  นายสรวุฒิ  เนื่องจ านงค์ 

๓. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตประพฤติมิชอบ  แทนต าแหน่งที่ว่างลง  ๒  ต าแหน่ง  (ซึ่งยังมิได้บรรจุ
ระเบียบวาระ) 

 ที่ประชุมได้มีมติเลือก  นายสิระ  เจนจาคะ  และนางสาวปารีณา  
ไกรคุปต ์ เป็นกรรมาธิการแทน  นายพยม  พรหมเพชร  และนายธนะสิทธิ์  โควสุรัตน์ 

๔. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการศาสนา  ศิลปะและ
วัฒนธรรม  แทนต าแหน่งที่ว่างลง  ๑  ต าแหน่ง  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

 ที่ประชุมได้มีมติเลือก  นายนพดล  แก้วสุพัฒน์  เป็นกรรมาธิการ
แทน  นายชัชวาลล์  คงอุดม 

๕. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร  
แทนต าแหน่งที่ว่างลง  ๑  ต าแหน่ง  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

 ที่ประชุมได้มีมติเลือก  นางทัศนียา  รัตนเศรษฐ  เป็นกรรมาธิการ
แทน  นายทวิรัฐ  รัตนเศรษฐ 

๖. ตั้งกรรมาธิการสามญัในคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ  
แทนต าแหน่งที่ว่างลง  ๑  ต าแหน่ง  (ซึ่งยังมไิดบ้รรจุระเบียบวาระ) 

 ที่ประชุมได้มีมติเลือก  นายพยม  พรหมเพชร  เป็นกรรมาธิการแทน  
นายสิระ  เจนจาคะ 
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๗. พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้ที่จะด ารงต าแหน่งเลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา  ซึ่ง  คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๖.๑) 

เมื่อรองนายกรัฐมนตรี  (นายวิษณุ  เครืองาม)  ได้แถลงเหตุผลจนได้เวลา
พอสมควรแล้ว  ที่ประชุมได้ออกเสียงลงคะแนนลับ  ตามรัฐธรรมนูญฯ  มาตรา  ๑๒๐  
วรรคห้า  ในการให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง  นายปกรณ์  นิลประพันธ์  เป็นเลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกาตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ  โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  
คนที่สอง  ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ 

ต่อมา  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ
เรื่องต่าง ๆ  ดังนี้ 

๑. การพิจารณาของวุฒิสภา  ดังน้ี 
๑)  การพิจารณารายงานของวุฒิสภา  จ านวน  ๓  เรื่อง 
 (๑) ที่ประชุมวุฒิสภา  ครั้งที ่  ๑๖  (สมัยสามัญประจ าปี 

ครั้งที่หนึ่ง)  วันจันทร์ที่  ๙  กันยายน  ๒๕๖๒  ได้พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ของคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานและส านักงาน
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

 (๒) ที่ประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๑๘  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  
วันจันทร์ที่  ๑๖  กันยายน  ๒๕๖๒  ได้พิจารณาและรับทราบรายงานความคืบหน้า 
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา  ๒๗๐  ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  (เดือนเมษายน  -  มิถุนายน  ๒๕๖๒) 

 (๓) ที่ประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๑๙  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  
วันอังคารที่  ๑๗  กันยายน  ๒๕๖๒  ได้พิจารณาและรับทราบรายงานประจ าปี  ๒๕๖๑  
ของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

๒)  ที่ประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๑  (สมัยวิสามัญ)  เป็นพิเศษ  วันอาทิตย์ที่  
๒๐  ตุลาคม  ๒๕๖๒  ได้พิจารณาและลงมติอนุมัติพระราชก าหนดโอนอัตราก าลังพล
และงบประมาณบางส่วนของกองทัพบก  กองทัพไทย  กระทรวงกลาโหม  ไปเป็นของ
หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์  ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์  
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 ที่ประชุมรับทราบ 
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๒. รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ  
ตามมาตรา  ๒๗๐  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (เดือนเมษายน  -  มิถุนายน  
๒๕๖๒) 

ก่อนที่สมาชิกฯ  จะอภิปราย  ผู ้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม  
ได้อนุญาตให้  นายวิษณุ  เครืองาม  รองนายกรัฐมนตรี  นายเทวัญ  ลิปตพัลลภ  
รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  นางเบญจวรรณ  สร่างนิทร  นายสุขุมพงศ์  โง่นค า  
พลต ารวจโท อ านวย  นิ่มมะโน  นายธงธน  เพิ่มบถศรี  นายปีติพงศ์  พึ่งบุญ ณ อยุธยา  
นายมนูญ  ศิริวรรณ  นายประยงค์  ปรียาจิตต์  ผู้แทนจากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านต่าง ๆ  และนายดนุชา  พิชยนันท์  รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๓๑  และข้อ  ๗๖ 

ที่ประชุมรับทราบ  โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ง  
ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่  รองนายกรัฐมนตรี  ผู้แทนจากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านต่าง ๆ  และรองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ตอบช้ีแจง  
ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ 

 
เลิกประชุมเวลา  ๒๓.๑๗  นาฬิกา 

 
 

(นายสรศักดิ์  เพียรเวช) 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

 

 
 

ส านักรายงานการประชุมและชวเลข 
กลุ่มงานรายงานการประชุม                                                                                                
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